

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ ๓)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ ๓) ซึ่งเป็นการปรับแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง ฉลาก เพื่อรองรับการขอรับเลขสารบบอาหารสำหรับอาหารนอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่รัฐมนตรีประกาศเป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. การขอรับและการแสดงเลขสารบบอาหารสำหรับอาหารตามข้อ ๒(๔) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า “อาหารทั่วไป” (อาหารที่มีได้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่รัฐมนตรีประกาศเป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก) ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับอาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก

๒. การขอรับเลขสารบบอาหารและการแสดงเลขสารบบอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ผ่านการตรวจประเมิน (กรณีผลิต) หรือมีใบรับรอง (กรณีนำเข้า) ให้ยื่นขอรับเลขสารบบอาหารและแสดงบนฉลากได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยยื่นตามแบบ สบ.๕ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร

๓. ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่จะขอรับและแสดงเลขสารบบอาหารได้ต้องผ่านการตรวจประเมิน (กรณีผลิต) หรือต้องมีใบรับรอง (กรณีนำเข้า) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ การเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว เป็นต้นว่า มีวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือ มี GMP ตามมาตรฐานโคเด็กซ์ (Codex) หรือ มีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๗๑๗๓ และ ๐๒-๕๙๐-๗๑๗๔ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

พิพัฒน์ ยิ่งเสรี
(นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสำเนาถูกต้อง

วารุณี เสนสุภา

(นางสาววารุณี เสนสุภา)

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ